

Hướng dẫn làm Tập làm văn: Luyện tập làm đơn Tuần 11 SGK Tiếng Việt 5

Câu 1 (trang 111 sgk Tiếng Việt 5): Chọn một trong các đề sau đây:

1. Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân phố làm đơn gửi Công ty cây xanh hoặc Ủy ban Nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn) đề nghị cho tía cành sớm để tránh gây ra tai nạn đáng tiếc.

2. Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông chảy qua. Gần đây, có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại. Em hãy giúp bác trưởng thôn (hoặc tổ trưởng dân phố) làm đơn gửi ủy ban nhân dân hoặc công an địa phương (xã phường, thị trấn,...) đề nghị chặn việc làm trên để bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Gợi ý bài làm:

Gợi ý bài làm với đề 1 :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hải Phòng, ngày 20 – 4 – 2005

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẶT TĨA CÂY XANH

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Cây xanh thành phố Hải Phòng

Chúng tôi là nhân dân phường Dư Hàng thuộc quận Lê Chân kính đề nghị ông Giám đốc Công ty Cây xanh thành phố một việc như sau:

Hiện nay trên đường phố Dư Hàng thuộc địa bàn Dư Hàng chúng tôi có một cây xà cừ trên 10 năm tuổi. Cây to bóng cả, nhiều cành quấn vào dây điện, sà thấp xuống. Mỗi lần có ô tô đi qua, cành cây và dây điện bị xe kéo đi, rung lên bật xuống. Đường Dư Hàng vốn đã hẹp, đoạn đi chợ Dư Hàng càng trở nên hẹp hơn.

Mùa mưa bão lại sắp đến, những cành cây ấy rất dễ gây nguy hiểm cho các cháu học sinh, cho bà con đi chợ, cho khách bộ hành.

Chúng tôi viết đơn này kính gửi ông Giám đốc và thiết tha đề nghị ông sớm cử đội công tác đến chặt tĩa những cành cây xanh dễ gây ra tai nạn cho nhân dân khi mùa mưa bão sắp đến.

Chúng tôi xin cảm ơn ông!

Thay mặt bà con nhân dân

Cụm 2 – phường Dư Hàng

Gợi ý bài làm với đề 2 :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày... tháng... năm...

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Tôi tên là: Nguyễn Nhật Tiến

Sinh ngày: 20/5/1952

Chức vụ: Trưởng thôn Phú Vinh, Phú Bình, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Lí do viết đơn: Khoảng một tuần nay, ở thôn tôi có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là các cháu nhỏ đi học. Đây là một việc làm rất nguy hiểm đối với môi trường cũng như cuộc sống con người. Nay tôi làm đơn này kiến nghị Công an huyện hãy ngăn chặn việc làm này để bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho người qua lại.

Thay mặt cho nhân dân trong huyện, tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn

Nguyễn Nhật Tiến